



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ ๒๕ ทำให้ต้องมีการปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยังมีการประกาศปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้คนงานจำนวนมากอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวอาจมีส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

๑. สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด และให้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นติดตามสอบถามข้อมูลจากนักเรียนทุกวัน เกี่ยวกับการพบเห็นการเคลื่อนย้ายของคนงานและผู้เดินทางจากพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือการเคลื่อนย้ายของบุคคลต่างถิ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือคนงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยให้สถานศึกษาประสานกับฝ่ายปกครองหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทันทีที่ได้รับข้อมูล

๒. กรณีพบนักเรียนและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้หยุดเรียน และหยุดปฏิบัติงานตามกำหนดระยะเวลาของกระทรวงสาธารณสุข

๓. กรณีพบนักเรียนและบุคลากรมีความเสี่ยงสูงและอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในวงกว้าง ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ให้สถานศึกษาประสานงานกับฝ่ายปกครองหรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประสานหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดอาคารสถานที่และพื้นที่บริเวณโรงเรียน

๕. ให้สถานศึกษารายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทันที

อนึ่ง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์ของสถานศึกษา กำกับ ดูแลช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด และให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด และ
ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอัมพร พิณะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน